



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๗, ๑๘ มูลค่าข่าว ๔๓๙,๘๓๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



**โชว์ลีลาจีน**  
“เจ้าเพชร” อำนาจ เกษตรพัฒนา แชมป์ชาวไทย ช้อมโชว์ลีลาชกมวยจีนที่มาร่วมแกะคิดสถานการณ์ 54 ชีวิต ก่อนลัดฟ้าไปป้องกันแชมป์โลก IBF กับซู ชิ หมิง ผู้ท้าชิงชาวจีนเสาร์ที่ 7 มี.ค.นี้ ที่มาเก๊า ช่องโมโน 29 ถ่ายทอดสดเวลา 20.30 น.

## ลีลาจีนแห่ดูเพียบ อำนาจช้อมโชว์ “เจ้าเพชร” อำนาจ เกษตรพัฒนา แชมป์โลก ชาวไทย ช้อมโชว์ลีลาชกมวย จีน ★ มีต่อหน้า 18

**ลีลาจีนแห่ดู** ☆ ต่อจากหน้า 17  
54 ชีวิต ก่อนลัดฟ้าไปป้องกันแชมป์โลก IBF กับซู ชิ หมิง ผู้ท้าชิงชาวจีนแดนมังกร ในวันเสาร์ 7 มี.ค.นี้ ที่มาเก๊าเจ้าตัวเฒ่าโลกต้องการความท้าทายแชมป์โลกทั้ง 4 สถาบันเหล็กไฟให้ได้ ขณะที่ “จิมมี่” ครมเอกรัฐไชยโชติช่วง โปรโมเตอร์ยอมรับไฟต์นี้ไม่ใช่งานง่าย แต่ก็ถือเป็นการเสี่ยงแต่คุ้มค่า เพราะถ้าชนะรักษาแชมป์ไว้ได้จะยิ่งใหญ่ทันที ช่องโมโน 29 ถ่ายทอดสดทั้งเป็นเวลา 20.30-22.30 น.

ความเคลื่อนไหวของ “เจ้าเพชร” อำนาจ เกษตรพัฒนา แชมป์โลกรุ่นฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) ชาวไทย กับ ซู ชิ หมิง ผู้ท้าชิงรองแชมป์อันดับ 7 นักชกประวัติศาสตร์แดนมังกร ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 มี.ค. ที่สังเวียนโกลโหวอรินา เวเนเชียนริเวอร์ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศจีน ล่าสุดเมื่อวันที ๑ ก.พ. ที่ศูนย์ฝึกกีฬา มศว

อครักษ์ รัชิต คถอน 16 คนมวยชกมวยจีนจำนวน 54 ชีวิต ยกทัพบินมาดูการฝึกซ้อมของ “เจ้าเพชร” พร้อมกับทำสติปดตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมี มร.พรานชิสโก จาโร เทรนเนอร์ผู้ใจชาวจีนที่ถิป็นสิดูแลการฝึกซ้อมและแนะนำเทคนิคต่างๆ ก่อนที่จะบินไปป้องกันแชมป์รุ่นฟลายเวทสหพันธ์มวยนานาชาติครั้งที่ ๖ กับ ซู ชิ หมิง ผู้ท้าชิงเจ้าถิ่นแดนมังกร คืนนี้ ช่องโมโน 29 ถ่ายทอดสดเวลา 20.30-22.30 น.

หลังจากการฝึกซ้อม “จิมมี่” ครมเอกรัฐไชยโชติช่วง โปรโมเตอร์เกียรติกริรินทร์ ในฐานะผู้จัดการแชมป์โลกชาวไทย เผยว่าการสร้างนักมวยคนหนึ่งเป็นแชมป์โลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้งบประมาณสูงนับสิบล้าน ส่วนการป้องกันแชมป์โลกไฟต์นี้แม้จะเสี่ยงกว่าชกในบ้านตัวเองก็ตามแต่ตนได้ปรึกษากับนายสุรจิณ ธิปลัดถลก อธิบดีรองนายกรัฐมนตรี ผู้ให้การสนับสนุนจัดจึงและป้องกันแชมป์โลกไฟต์นี้บังคับมาแล้วเห็นว่าเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่าที่สุดเพราะนอกจากจะสร้างความสุขให้คนไทยทั้งชาติแล้ว ยังสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวให้ทั่วโลกรู้จักเมืองไทยมากขึ้น อีกทั้งเป็นกิจกรรมฉลองครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์มิตรภาพไทย-จีน ครบรอบ 40 ปีอีกด้วย การชกครั้งนี้อำนาจไม่ประมาท ซู ชิ หมิง โดยทุ่มเงินฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อไม่ให้แพ้มวยชาวไทยทั่วประเทศคิดหวัง ถ้าชนะกลับมามีงยิ่งใหญ่เพียงข้ามคืนแน่นอนและถือเป็นการทำเป้าหมายแรกให้สำเร็จ โดยเป้าหมายใหญ่คือการสร้างแชมป์

โลกให้ดังในเมกะมวยโลก “สหรัฐฯ” ให้ได้ ขณะที่ “เจ้าเพชร” กล่าวด้วยสีหน้าสดชื่นว่าเมื่อครั้งตนรับใช้ชาติในนามนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ตนเคยตั้งปณิธานเอาไว้ว่า ถ้าไม่สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ก็จะเบนเข็มชกมวยสากลอาชีพ เพื่อกระชากเข็มขัดแชมป์โลกมาครองเพราะถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติเช่นเดียวกับการก้าวขึ้นครองบัลลังก์โลกทำให้ความใฝ่ฝันและมุ่งมั่นตั้งใจเป็นจริงแล้ว โดยจะพยายามรักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นและสถาบันเอาไว้ให้ยาวนานที่สุดและไม่หยุดอยู่แค่นั้นยังมุ่งหวังเดิมพันตำแหน่งที่รอวันเข็มขัดแชมป์โลก รุ่นฟลายเวททั้ง 4 สถาบันเหล็กมาครองกลายเป็นนักชกไทยรายแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมวยระดับโลกอย่างไรก็ตาม ต้องผ่านซู ชิ หมิง ด้านอันตรายให้ได้เสียก่อน ขอขอบคุณแฟนมวยที่เฝ้าเชียร์แรงใจมาตลอด

